
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 163  —  163. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um nýtingu sveitarfélaga á tekjustofnum.

Frá Jóhanni Ársælssyni.

Af hve miklu fé hafa sveitarfélögin orðið sökum þess að þau hafa ekki nýtt tekjustofna
sína á sl. fimm árum? Svarið óskast einnig sundurliðað eftir sveitarfélögum, árum, tekju-
stofnum og hlutfalli tekna viðkomandi sveitarfélaga af þeim.

Skriflegt svar óskast.


